

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

### K – ลุ้นกันข้ามปี (ถ้าสัญญาดี ก็!)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลี้จั่วหัว...** ที่เล่นจั่วหัวมาแบบนี้ ก็เรียกว่า เขียนแบบทิ้งท้ายปลายๆ ปักกันไป

ในระยะ 1-2 สัปดาห์สุดท้าย ก็อาจจะเหมือนตลาดเล่นแบบไม่มีอะไร หุ้นบางตัวก็ราคาขึ้นอย่างดีงาม แต่หุ้นบางตัวที่ขึ้นมามากพอสมควร ก็อาจจะมีการขายทำกำไรออกมาบ้าง... ซึ่งก็ไม่ว่ากันว่าจะเป็นใครที่ขาย อาจจะรายย่อย หรือเจ้าใหญ่ๆ ระบายของออกมาระหว่างทางก็เป็นไปได้ทั้งนั้น... แบบนี้ ก็ต้องมาลุ้นกันว่า ระหว่างนี้ จนไปถึงปีหน้า จะมีหุ้นตัวไหน ไปได้อีกไกลจากนี้ไหม ถ้าจะถือลุ้นกันข้ามปี ก็อาจจะมีตัวดีหรือตัวเด็ดๆ ก็ต้องพยายามหากันหน่อยนะครับ... บางตัวก็อาจจะเล่นแรงๆ ในระยะ 1-2 สัปดาห์นี้ ก่อนจะหยุดปีใหม่กัน แล้วก็อาจจะกลับมาลุ้นกันว่า หลังปีใหม่ สถานการณ์ของเรื่อง COVID-19 จะเป็นอย่างไร ถ้ามีระลอกใหม่ ก็งานเข้าล่ะครับ... แต่ถ้าไม่มีระลอกใหม่ ก็ไม่แน่ เพราะอาจจะต้องลุ้นกันอย่างน้อยๆ ต้องผ่านกลางเดือนมกราคม ไปก่อน ถึงจะเห็นชัดๆ ว่า จะมีระลอกหนักอีกไหม... ส่วนเรื่องของดัชนี ตลาด หรือ SET Index นั้น ก็คงจะเหมือนๆ กันแหละครับ ตอนนั้นก็คงต้องลุ้นกันแบบข้ามปี... ลุ้นอะไร หรือ ลุ้นยังไร ก็คงไม่พ้นว่า ถ้าจะลุ้นแนวโน้มดีๆ ก็ต้องลุ้นให้ผ่าน 1660 ให้ได้ก่อน แล้วก็ต้องไปลุ้นว่า จะมีสูงกว่า 1680 ได้หรือไม่ด้วย เพราะถ้าลุ้นแล้วไม่เห็นสูงกว่า 1680 ก็ยังต้องเรียกว่า อาจจะมิงงานหนักใจรออยู่ข้างหน้า แต่ถ้าผ่าน 1680 ไปได้เมื่อไหร่ การขึ้นไปถึงระดับไหนก็ตาม ต่อให้อ่อนตัวลงมา ก็ยังอาจจะแค่ ลงเพื่อขึ้น แต่ถ้ายิ่งไม่ผ่าน หรือแม้แต่ไม่ผ่าน 1660 การอ่อนตัวใดๆ ก็ตาม เป็นเรื่องที่ต้องระวัง อาจจะ ย่อแล้วย่อ

**ดูตามเกม...** ก็ยังต้องเรียกว่าลุ้น ว่าจะเล่นทางขึ้นได้ในปลายๆ ปีหรือไม่ ซึ่งถ้าทำได้ ก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ในปีหน้าอาจจะลุ้นยาวๆ ต่อไปอีกได้เลยเหมือนกัน เกมหุ้นเล็กๆ แวพินตัว ยังสี

- แนวรับ** : ... 1.88-1.80 เก็บไว้ลุ้นได้ หรือ ยืน 2.00 ก็ยังน่าสนใจ
- เป้าหมาย** : ... 2.50 และ 3.00 เป็นเป้าหมาย ของการยืน 2.00 ได้

Price Chart...(K)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น K...** ถ้าดูจากเส้น MA. ระยะกลาง และระยะยาวแล้วนั้น ถือว่าน่าสนใจ ส่วนเรื่องของโครงสร้างในการแกว่งตัวใหญ่ๆ นั้น ก็คือ คาดหวังการเริ่มฟื้นตัว ยิ่งถ้าสามารถขึ้นไปยืนระดับ 2.00 ได้มันคง ก็คาดว่า แนวโน้มจะมีโอกาสทำรูปแบบ ตัว B ใหญ่ๆ ได้ ซึ่งนั่นเป้าหมายอาจจะไม่ใช่แค่ 2.50 หรือ 3.00 หรืออาจจะต้องมองกันยาวๆ ไปได้ถึงระดับ 3.50-4.00 แต่ระยะสั้น ก็ถือว่าสำคัญ การจะแกว่งตัวขึ้นไปยืน 2.00 ได้นั้น ก็ต้องไม่เห็นการลงมาเล่นต่ำกว่า 1.8 ก่อนด้วย ไม่เช่นนั้น ความหวัง หรือการคาดหวัง ก็จะไม่เต็มไป เอาเป็นว่า ในระดับ 1.80-2.00 ใครจะเก็บไว้ลุ้นก็ได้ หรือใครจะรอด ถ้าเป็นยืน 2.00 ค่อยว่าตามตัว ก็ได้